

Là F1 vẫn “trụ” lại để chỉ đạo chống Covid-19

Xã Mão Điền, huyện Thuận Thành (Bắc Ninh) đã trải qua một tuần đầy đầy lo lắng, thao thức xuyên đêm khi lực lượng y tế liên tiếp phát hiện ra hơn 100 trường hợp dương tính Covid-19, hơn 800 F1 và hàng nghìn trường hợp F2.

Đến nay, số ca dương tính Covid-19 tuy không còn tăng ở mức hai con số nữa, nhưng diễn biến dịch Covid-19 vẫn rất phức tạp, nhất là việc đảm bảo cách ly y tế tập trung cho các trường hợp F1.

“Trụ” lại để chỉ đạo chống dịch

Chùm ca bệnh Covid-19 ở xã Mão Điền bùng phát từ bệnh nhân Nguyễn Hữu H (ở xóm Công) bị tai nạn, được đưa vào Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 Kim

Chung (Đông Anh, TP.Hà Nội) điều trị từ ngày 24/4. Do bệnh nhân trẻ tuổi, nằm bệnh viện với tình trạng sức khỏe xấu nên ngày 26/4 có 18 người đi chung một ô tô ra thăm. Ngày 30/4, tại xóm Công lại có đám cưới.

Trao đổi với PV Báo NTNN sáng 13/5, ông Nguyễn Thế Sơn - Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền cho biết, hiện ông đang phải chuẩn bị để đưa 380 trường hợp F1 của xã đi cách ly tập trung. Trong 2 ngày 13 và 14/5, các cán bộ y tế sẽ tiến

hành lấy mẫu xét nghiệm lần 2 cho 13.105 nhân khẩu đang có mặt ở Mão Điền.

“Trong lần lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 xuyên đêm lần trước, nhiều y, bác sĩ có biểu hiện quá sức, thậm chí bị ngất phải đi cấp cứu. Họ làm việc xuyên đêm, sau đó gặp thời tiết nóng, lại phải mặc áo chống dịch rất nóng, mồ hôi chảy ra ướt hết người nên có 2-3 người bị sốc nhiệt phải cấp cứu” - ông Sơn nói và cho biết lần này sẽ làm ban ngày nên không có trường hợp tương tự



☉ Một số nhân viên y tế bị sốc nhiệt, phải đưa vào Trạm Y tế xã Mão Điền cấp cứu. NVCC

xảy ra. Chia sẻ với PV, ông Sơn cho biết, nhà có 11 người thì có 2 F0 (vợ và con gái út) - hiện điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh và 9 người là F1 phải đi cách ly y tế tập trung.

Riêng ông Sơn, do nằm trong Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã nên được “trụ” lại, cách ly y tế tại một phòng riêng tại Trạm Y tế xã Mão Điền.

Đảm bảo người dân không thiếu đồ ăn

Chị Nguyễn Thị Quỳnh Phương (con gái Trạm trưởng Trạm Y tế xã Mão Điền) - hiện đang cách ly tập trung cùng gia đình tại Trường Mầm non thị trấn Hồ, huyện Thuận Thành cho biết: "Một tuần có hơn 100 F0 rồi nên gần như cả xã bây giờ xảy ra tình trạng toàn F1 phải cách ly ở trong nhà, kể cả người có tiền hoặc không có tiền cũng không làm gì được".

Để hỗ trợ người dân trên địa bàn xã, chị Phương và nhiều người dân ở Mão Điền đã thành lập nhóm "Tuổi trẻ Mão Điền cùng quê hương vượt đại dịch". Nhiệm vụ chính của nhóm là kết nối với các mạnh

thường quân và chính quyền xã để rà soát, hỗ trợ những trường hợp khó khăn, cung cấp miễn phí nhu yếu phẩm...

Mặc dù có vợ và con trai đang là F2, phải tự cách ly y tế tại nhà, nhưng hàng ngày ông Ngô Trần Cường, SN 1969 (52 tuổi) ở xóm Nội vẫn đánh xe 1 tấn của gia đình ra tăng bo, hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, thực phẩm của các đoàn thiện nguyện gửi về ngoài chốt kiểm soát dịch.

Tính đến nay, ông Cường đã chuyên chở hơn 10 chuyến hàng, chủ yếu là gạo, mì tôm, rau, củ quả và các nhu yếu phẩm phục vụ sinh hoạt hàng ngày và công tác phòng chống dịch Covid-19. Trên địa bàn gần

như có đến 70 - 80% số nhà có người đi cách ly y tế. Có nhà chỉ có bà già hoặc cháu nhỏ, có nhà chỉ có mẹ già ở nhà nên rất khó khăn để mua thực phẩm, hoặc các cụ già ở nhà không sử dụng mạng được, không gọi điện để người ta ship hàng đến, phục vụ hàng ngày.

Ông Vũ Văn Mạnh cho biết, tổng hợp đến cuối ngày 12/5, số tiền hỗ trợ mà chính quyền xã nhận được vào khoảng 200 triệu đồng cùng 2 tấn gạo, 200 thùng mì tôm, gần 10.000 quả trứng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Riêng về khẩu trang và dung dịch khử khuẩn, xã đã hỗ trợ cho 100% hộ dân trên địa bàn.

KHUÔNG LỤC